

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, แรงซื้อจากผู้ประกอบการ-ข้อมูลศก.สหรัฐหนุนดอลลาร์**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐ และแรงซื้อดอลลาร์จากทั้งนักเก็งกำไร และผู้ประกอบการในประเทศ

\*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ขณะที่นักลงทุนยังปลีกตัวอยู่นอกตลาด ก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้

\*ผลสำรวจของรอยเตอร์พบว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจจะเพิ่มขึ้น 210,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งจะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับเฉลี่ยในไตรมาสแรก ที่ระดับ 177,667 ตำแหน่งต่อเดือน

\*ขณะที่ข้อมูลของสหรัฐเมื่อวานนี้ ออกมาน่าพอใจมากขึ้น โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 4 ปีครึ่ง ในเดือนมี.ค. และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นในเดือนเม.ย.

\*ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ให้ปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนอง ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นปริมาณ(QE)ลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่อเดือน

\*เฟดยังระบุว่า จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0-0.25% ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และมองว่าการใช้มาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไป ยังมีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการจ้างงาน และเสถียรภาพของราคา

\*ปอนด์พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อวานนี้ โดยแตะระดับสูงสุดรอบเกือบ 5 ปีที่ 1.6921 ดอลลาร์ หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของอังกฤษ โดยการผลิตของอังกฤษพุ่งขึ้นในเดือนเม.ย. และราคาบ้านพุ่งขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เริ่มวิกฤติการเงินรอบล่าสุด

- \*ญี่ปุ่นเผยว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 39 ปี ในเดือน มี.ค. จากการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายก่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ในวันที่ 1 เม.ย. ขณะที่คาดว่าผู้บริโภคจะชะลอตัวลงในเดือนเม.ย. ซึ่ง อาจกระทบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.317 บาท
- \*08.38 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.40/42 จาก 32.35/37 เมื่อวันพุธ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.372/425 จาก 32.35 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.36/38 จาก 102.32 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3857/59 จาก 1.3869 เมื่อวาน

"เข้านี้อ่อนค่าขึ้นมา จากตัวเลขของสหรัฐในช่วงที่เราหยุดไป ที่ออกมาดี แล้วแรงซื้อ(ดอลลาร์) จากข้างในประเทศ จากการส่งเงินปันผลกลับ จากเรื่องของการซื้อสินค้าที่มีอยู่ ก็หนุนดอลลาร์" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าจากแรงซื้อดอลลาร์ หลังนักลงทุนเข้ามา เก็งกำไร จากที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่ต้องการดอลลาร์ในการซื้อสินค้า รวมถึง การส่งเงินปันผลกลับประเทศ ก็เป็นแรงหนุนดอลลาร์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังไม่อ่อนค่าผ่านระดับ 32.50 ไปได้ ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 32.35

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้